



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒
ที่...พร.๐๑๒๓.๑/ว ๒๔๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ
พนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ

ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของจำนวน
บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน ๓ ช่องทาง ซึ่งมีรอบระยะเวลาที่เข้า
เรียนรู้ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ OCSC Learning Portal โดยสำนักงาน
ก.พ. สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.ocso.go.th เลือกหัวข้อ OCSC Learning Portal

๒. Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course Platform) เป็น ระบบ และ
ศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ โดนโครงการมหาวิทยาลัยไซ
เบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์
www.thaimooc.org

๓. โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ
Local MOOC โดยพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสมัครและเข้าอบรมได้ที่
เว็บไซต์ www.localmooc.com หรือทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th)
แบนเนอร์กลาง “Local MOOC”

ในการนี้ จึงขอให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอทุกท่าน
เข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยสามารถสมัครและเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เมื่อได้เรียนและผ่านการทดสอบ
แล้วให้จัดส่งสำเนาใบประกาศการผ่านการอบรมฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันที่
๘ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวเชมิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน ภาษีและการตรวจสอบ รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่